

Số: 05/1999/CT-UB-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 1999

CHỈ THỊ

Về việc thực hiện biện pháp tiết kiệm điện trong mùa khô năm 1999

Do tình hình cung cấp điện còn gặp nhiều khó khăn và tình hình khí tượng thủy văn diễn biến không thuận lợi, có khả năng xảy ra thiếu điện nghiêm trọng trong mùa khô năm 1999. Để chủ động cân đối nguồn điện phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân thành phố, nhằm hạn chế tối đa việc cắt điện. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ thị cho Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh, các sở, ban, ngành thành phố, các cơ quan hành chính sự nghiệp, các đơn vị sản xuất, kinh doanh dịch vụ, Ủy ban nhân dân các cấp và nhân dân trên địa bàn thành phố thực hiện việc tiết kiệm điện trong mùa khô năm 1999 như sau :

I.- Đối với hộ dùng điện cho sinh hoạt và dịch vụ:

1- Hộ cơ quan Nhà nước, cơ quan hành chính sự nghiệp các cấp, cơ quan quân sự, an ninh, nhất là khâu văn phòng, các hộ nhân dân, các hộ cán bộ - công nhân viên chức và các hộ tập thể cần tự giác tiết giảm so với lượng điện tiêu thụ hiện nay. Hạn chế tối đa việc sử dụng máy lạnh, chỉ nên sử dụng ở những nơi bắt buộc phải hoạt động để bảo quản thiết bị máy móc hiện đại và không được đun nấu bằng điện trong cơ quan.

2- Các doanh nghiệp kinh doanh - dịch vụ khách sạn, nhà hàng, vui chơi giải trí phải tiết giảm tối đa mức sử dụng điện trong giờ cao điểm tối (từ 18 giờ đến 22 giờ), không được dùng điện lưới để sử dụng đèn biển hiệu, đèn quảng cáo, sử dụng các hệ thống máy lạnh phải hết sức hợp lý, không gây lãng phí trong việc sử dụng điện và yêu cầu giảm 20% so với bình quân tháng của quý 4/1998.

3- Về đèn đường: Sở Giao thông công chính chỉ đạo Công ty Chiếu sáng công cộng nghiêm túc thực hiện giảm bớt giờ sử dụng của hệ thống đèn đường (từ 18 giờ đến 5 giờ sáng), kiểm tra không để xảy ra hiện tượng đèn sáng giữa ban ngày, khi cần thiết phải giảm bớt số lượng đèn bằng cách cho hoạt động xen kẽ.

II.- Đối với đơn vị sản xuất:

Các đơn vị sản xuất cần xây dựng kế hoạch và các biện pháp thực hiện tiết kiệm điện trong mùa khô năm 1999 và phổ biến trong toàn đơn vị để thực hiện:

1- Cắt giảm máy lạnh ở bộ phận gián tiếp của các công ty, xí nghiệp đóng trên địa bàn thành phố.

2- Các công ty, xí nghiệp tiến hành rà soát và xây dựng lại biểu đồ phụ tải, xem xét bố trí hoạt động sản xuất theo quy định như sau :

- Đơn vị sản xuất 1 ca, 2 ca và các cơ sở tiểu thủ công nghiệp không được sản xuất bằng nguồn điện lưới trong giờ cao điểm tối, khuyến khích sản xuất vào giờ thấp điểm (từ 22 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau).

- Đơn vị sản xuất 3 ca phải hạn chế công suất sử dụng trong giờ cao điểm tối.

Các đơn vị sản xuất phải tính toán, bố trí để cho việc sử dụng điện được thực hiện một cách hợp lý. Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh chỉ cấp giấy thỏa thuận sử dụng điện trong giờ cao điểm tối cho các đơn vị do tính chất công nghệ bắt buộc phải sản xuất liên tục và các đơn vị không được sử dụng quá công suất cao điểm đã được thỏa thuận.

- Không sản xuất trong ngày nghỉ phiên, nếu không được sự thỏa thuận của ngành Điện.

3- Tránh tình trạng máy hoạt động không tải, non tải, giảm tối đa dùng điện lãng phí trong khâu sản xuất.

4- Đối với những đơn vị sản xuất có hệ số $\cos\phi$ dưới 0,9 thì phải tiến hành lắp đặt tụ bù và huy động việc chạy bù đạt hệ số công suất bằng 0,9.

5- Ngoài ra, các đơn vị kinh doanh, sản xuất có máy phát điện riêng (nguồn Diesel) cần chuẩn bị để phát điện bổ sung, Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh cùng với các đơn vị thỏa thuận nguyên tắc phát điện Diesel để cung cấp điện cho chính đơn vị đó.

III.- Đối với Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh:

1- Chịu trách nhiệm hướng dẫn, điều hòa phụ tải, bảo đảm việc cung cấp điện an toàn, liên tục cho các hộ tiêu thụ điện trên địa bàn thành phố phù hợp với chỉ tiêu giao điện của Trung ương trong từng thời gian.

2- Phải thường xuyên kiểm tra mạng lưới điện và các trạm biến áp, trừ các sự cố bất khả kháng, không để tình trạng có nguồn điện mà phải cắt điện vì lý do kỹ thuật.

3- Trong trường hợp quá tải phải cắt điện điều hòa cần bảo đảm nguyên tắc hạn chế ảnh hưởng đến việc phát triển sản xuất của thành phố và phải giới hạn đến mức cắt điện thấp nhất, không được cắt điện tràn lan và thông báo công khai cho các hộ sử dụng điện biết. Tuy nhiên, Công ty Điện lực thành phố phải đảm bảo nguồn điện liên tục cho các bệnh viện và các cơ quan, các đơn vị thuộc diện ưu tiên.

IV.- Biện pháp thực hiện:

1- Sở Công nghiệp, Ủy ban nhân dân quận - huyện phối hợp với Công ty Điện lực thành phố, các Điện lực khu vực vận động, kiểm tra, đôn đốc mọi đối

tượng thực hiện việc tiết kiệm điện có hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

2- Công ty Điện lực thành phố chủ động phối hợp với Đài Truyền hình và các cơ quan thông tin báo chí tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nhân dân thành phố nhận rõ tình hình khó khăn khách quan của ngành điện, động viên các hoạt động thiết thực góp phần thực hiện tiết kiệm điện.

3- Các sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn thành phố cần có biện pháp chỉ đạo cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh dịch vụ thuộc sở, ban, ngành nghiêm túc thực hiện đợt vận động “tiết kiệm điện trong mùa khô năm 1999”, Sở Công nghiệp cần kiểm tra việc thực hiện chỉ thị này và phối hợp chặt chẽ với Công ty Điện lực thành phố trong việc tăng cường thực hiện công tác giám sát điện năng, thanh tra an toàn điện, xử lý nghiêm các vi phạm về cung ứng và sử dụng điện.

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh, các sở, ban, ngành thành phố, các cơ quan hành chính sự nghiệp, các đơn vị sản xuất, kinh doanh dịch vụ, Ủy ban nhân dân các cấp và nhân dân trên địa bàn thành phố tổ chức thực hiện đầy đủ và nghiêm túc nội dung chỉ thị này.

Nơi nhận:

- TT/TU, TT HĐND, TTUB;
- Cty Điện lực TP.HCM;
- Các Sở Ban Ngành TP;
- UB MTTQ/TP;
- Các CQ XNTW đóng trên địa bàn thành phố;
- Các cơ quan Báo chí, phát thanh, truyền hình;
- UBND các quận - huyện;
- VPUB: CPVP và các Tổ TH;
- Lưu.

**T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Thành Long